



ที่ มท 0307.1/ว 2835

กระทรวงมหาดไทย

ถนนอักษณูวงศ์ กทม. 10200

6 ตุลาคม 2542

เรื่อง การแก้ไขปัญหาการบุกรุกทำลายป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

อ้างถึง สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0305/ว 1240 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2541

ด้วย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระราชทานพระราชดำรัสให้คณะบุคคลต่าง ๆ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม ความตอนหนึ่งทรงห่วงใยปัญหาการตัดไม้ทำลายป่าอย่างมากมาย จนเหลือแค่ 10 กว่าเปอร์เซ็นต์ ทั้งที่ไทยไม่มีลุ่มน้ำใช้ ต้องอาศัยน้ำจากป่า แต่เราไม่ได้ดูแลรักษาหรือตอบแทนผืนแผ่นดินนี้เท่าที่ควร เช่น ที่ปล่อยให้ตัดป่าเสียหายมาก ต่อไปเกิดความแห้งแล้งดินจะเปลี่ยนสภาพไป และแข็งเหมือนหิน ทำอะไรไม่ได้ค่อย ๆ สลายตัวเป็นทราย ทรงย้ำให้ทุกคนรู้จักคุณค่าในทรัพยากรที่สำคัญที่สุดของชีวิตมนุษย์ โดยเราสามารถช่วยด้วยความเข้าใจอย่างเอาตัวรอดกันทั้งที่ผิดกฎหมายจนป่าเหลือนิดเดียว ทุกคนเป็นกำลังประเทศชาติมีอะไรดีไม่ดีที่เราควรแก้ไขตอบแทนพระคุณแผ่นดิน

กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่าพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงห่วงใยและขอให้ทุกคนช่วยดูแลรักษาป่าไม้ เพื่อให้เกิดความชุ่มชื้นและเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร โดยมุ่งในการป้องกันการบุกรุกทำลายป่าไม้มิให้เกิดการกระทำผิดกฎหมาย รู้จักคุณค่าในทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายนโยบายในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกทำลายป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ ให้กับจังหวัด อำเภอ และกิ่งอำเภอ ไปแล้วบางส่วน แต่เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแนวพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ให้ดำเนินการ ดังนี้

1. ในการบุกรุกทำลายป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติเกิดขึ้นโดยทั่วไป แม้ทางราชการจะได้พยายามป้องกันและปราบปรามอย่างจริงจังและต่อเนื่องมาโดยตลอด แต่ปรากฏว่าสาเหตุสำคัญประการหนึ่ง คือ มีเจ้าหน้าที่ของรัฐบางคนเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน โดยไม่คำนึงถึงภัยพิบัติและความเสียหายต่อประเทศชาติโดยส่วนรวม มีพฤติกรรมสนับสนุน ค้ำครอง แสวงหาและรับประโยชน์จาก

/ผู้บุกรุก...

ผู้บุกรุกทำลายป่า จึงให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งการให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นายอำเภอ และปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ วางมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติให้มีประสิทธิภาพ บริหารจัดการให้ได้มาซึ่งข่าวกรองเกี่ยวกับพฤติการณ์เจ้าหน้าที่ของรัฐดังกล่าว ตรวจสอบจนเป็นที่ชัดเจนมั่นใจแล้ว ให้รายงานลับมากต่อผู้ว่าราชการจังหวัดและให้รีบรายงานกระทรวงมหาดไทยลับมากโดยด่วนที่สุด

2. ขอให้กำชับนายอำเภอ ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้ให้ดำเนินการด้านการข่าวควบคุมไปกับการดำเนินงานตามแผนมาตรการต่าง ๆ ในการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ หากพบว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ว่าจะสังกัดใด แม้กระทั่งนักการเมืองไม่ว่าจะในระดับชาติหรือระดับท้องถิ่น ตลอดจนผู้นำท้องถิ่นรายใดมีพฤติการณ์มีขอบดังกล่าวให้รีบรายงานกระทรวงมหาดไทยโดยด่วนที่สุด

3. ส่วนมาตรการและแนวทางแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541 โดยเฉพาะในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมาย เช่น อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า และป่าอนุรักษ์ ตามมติคณะรัฐมนตรี (พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1, ชั้นที่ 2 และเขตอนุรักษ์ป่าชายเลน) ขอให้จังหวัดกำชับอำเภอ กิ่งอำเภอทำความเข้าใจและให้ความรู้แก่ราษฎรให้เข้าใจความมุ่งหมายของทางราชการที่จะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ดิน น้ำ พันธุ์พืช และพันธุ์สัตว์ที่มีคุณค่าหายาก และเพื่อเป็นการป้องกันภัยธรรมชาติ เช่น อุทกภัยและการพังทลายของดิน รวมทั้งจงใจให้ราษฎรมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

4. ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกำชับอำเภอ กิ่งอำเภอ ทุกแห่ง ให้ความรู้เกี่ยวกับโทษและภัยพิบัติที่เกิดจากธรรมชาติ อันเนื่องมาจากการบุกรุกทำลายป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน กลุ่มมวลชนต่าง ๆ เช่น กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มสตรี กลุ่มเยาวชน อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้าน (อปม.) กรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน (กพสม.) กลุ่มอาสาพัฒนาชุมชน (อช.) ทสปช., กนช., ลสช., อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เป็นต้น เพื่อปลูกจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกป่าไม้ อันเนื่องจากรู้เท่าไม่ถึงการณ์

/5. ในด้าน...

5. ในด้านการปราบปราม ให้สนธิกำลังร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ทั้งทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง และสมาชิกอาสาสมัครกาดินแดน โดยเพิ่มความเข้มข้นในการดำเนินการของชุดตรวจการณ์ หรือชุดปฏิบัติการพิเศษ มุ่งเน้นในพื้นที่ตำบล หมู่บ้าน ที่มีแนวโน้มจะมีการบุกรุกทำลายป่าไม้และ ทรัพยากรธรรมชาติ

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการต่อไป ผลเป็นประการใด หรือมีปัญหาอุปสรรคประการใด รายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบทุกระยะ

ขอแสดงความนับถือ

พลตรี สนั่น ขจรประศาสน์

(สนั่น ขจรประศาสน์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

กรมการปกครอง

กองสอบสวนและนิติการ

โทร (02) 2255518-9

โทรสาร (02) 2218840